

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

๑. วิสัยทัศน์

“เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง”

๒. เป้าประสงค์รวม (Objective)

๑. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ เกษตรปลอดภัย และการค้าชายแดน
๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน
๓. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเพณีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ (โดยจัดลำดับความสำคัญ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมและพัฒนการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย

เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิต สุขภาพ และส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย เพื่อเพิ่มรายได้

ตัวชี้วัดที่ ๑ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริมให้เป็น “เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสุขภาพ”

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ฟื้นฟู อนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานปลอดภัยและส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดปี

กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๑.๕ ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย วนเกษตร เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๑.๖ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งในและต่างประเทศ

เป้าประสงค์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงเส้นทางทาง การท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดที่ ๒ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน

ตัวชี้วัดที่ ๓ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน นวัตกรรมใหม่ ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่า

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

เป้าประสงค์ที่ ๑ การค้าการลงทุน มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัดที่ ๑ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาระบบ Logistic เพื่อรองรับการเปิดด่านสู่ประเทศเมียนมา กลุ่ม ASEAN และกลุ่ม BIMSTEC

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน และยกระดับให้เป็นด่านถาวร

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ จัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าชายแดน

กลยุทธ์ที่ ๑.๔ ยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมและ เปิดประตูสู่ตะวันตก

เป้าประสงค์ที่ ๒ ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มี ศักยภาพสามารถแข่งขันได้

ตัวชี้วัดที่ ๒ : ร้อยละรายได้ของผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ ๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และมาตรฐาน เพื่อ สามารถแข่งขันได้

กลยุทธ์ ๒.๒ พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาค้น ลังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์ที่ ๑ คริวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ลดน้อยลง

ตัวชี้วัดที่ : ๑.๑ ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.ลดลง

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริมครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่ม ประสิทธิภาพทางการเกษตร และพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ที่ ๒ เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ : ร้อยละผลคะแนนของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ : อัตราการเรียนต่อของนักเรียนในแต่ละระดับเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ : ร้อยละที่ลดลงของคนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้และคิดเลขอย่างง่ายไม่ได้

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งในและนอกระบบ โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ : เพิ่มโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ที่ ๒.๓ : พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา และส่งเสริมเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เป้าประสงค์ที่ ๓ ประชาชนได้รับการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ : อัตราการตายของทารก ต่อการเกิดมีชีพ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ : จำนวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้รับบริการเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ : พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข และระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ : พัฒนาระบบสวัสดิการ การบริการภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๓.๓ : ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้รับบริการภาครัฐอย่างทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ ๓.๔ : ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวินัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เป้าประสงค์ที่ ๔ การส่งเสริมและอนุรักษ์ด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดที่ ๔ : จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมและอนุรักษ์ทางด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์

กลยุทธ์ที่ ๔ : ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มชาติพันธุ์

เป้าประสงค์ที่ ๕ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการตามพระราชดำริ โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ขยายผลสู่ชุมชน/หมู่บ้าน และสถานศึกษาในพื้นที่อย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัดที่ ๕ : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของชุมชน/หมู่บ้าน สถานศึกษา ที่ได้รับการขยายผลการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและโครงการหลวง

กลยุทธ์ที่ ๕ : ขยายผลการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการตามพระราชดำริ โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสู่พื้นที่เป้าหมาย

เป้าประสงค์ที่ ๖ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ตัวชี้วัดที่ ๖ : ร้อยละการใช้พลังงานฟอสซิลลดลงและ/หรือร้อยละการใช้พลังงานลดลง

กลยุทธ์ที่ ๖ : พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การจัดการ อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ : เพิ่มความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ

ตัวชี้วัด : ๑. จำนวนพื้นที่ป่าไม่ถูกบุกรุกทำลายเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัด : ๒ ร้อยละของจำนวนวันคุณภาพอากาศที่เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดลดลง

ตัวชี้วัด : ๓ จำนวนการเกิดจุดพิกัดความร้อน (Hotspot) ในจังหวัด

ตัวชี้วัด : ๔ ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะ

ตัวชี้วัด : ๕ ร้อยละความสำเร็จของการอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟูทรัพยากรลุ่มน้ำ

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปลูกป่าสร้างรายได้ พัฒนา ป่าฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ที่ ๓ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและขยะอันตราย

กลยุทธ์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเชิงวนเกษตรและให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

เป้าประสงค์ที่ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม

ตัวชี้วัดที่ ๑ : จำนวนกิจกรรมการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์

กลยุทธ์ที่ ๑ : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เป้าประสงค์ที่ ๒ หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัยยาเสพติด

ตัวชี้วัดที่ ๒ : ร้อยละที่ลดลงของระดับหมู่บ้านเฝ้าระวังมากและปานกลาง

กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนาให้หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นหมู่บ้านสีขาว

เป้าประสงค์ที่ ๓ สร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ : ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ : จำนวนผู้หลบหนีเข้าเมือง และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายลดลง

กลยุทธ์ที่ ๓ : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าประสงค์ที่ ๔ ผลกระทบจากสาธารณภัยลดลง

ตัวชี้วัดที่ ๔ : ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเครือข่ายเตือนภัย

กลยุทธ์ที่ ๔ : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เป้าประสงค์ที่ ๕ หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหมู่บ้านยามชายแดนสามารถพึ่งพาตนเองได้

ตัวชี้วัดที่ ๕ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหมู่บ้านยามชายแดน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (แผนฯ 12 ปี 60-64)	ประเทศไทย 4.0	SDGs	นโยบายรัฐบาล	นโยบาย ก.น.จ.
<p>๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง</p> <p>๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</p> <p>๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม</p> <p>๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</p>	<p>๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์</p> <p>๒. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม</p> <p>๓. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน</p> <p>๔. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p> <p>๕. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน</p> <p>๖. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย</p> <p>๗. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์</p> <p>๘. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม</p> <p>๙. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ</p> <p>๑๐. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา</p>	<p>๑. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ</p> <p>๒. กลุ่มสาธารณสุขและเทคโนโลยีการแพทย์</p> <p>๓. กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะและระบบเครื่องกล</p> <p>๔. กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ</p> <p>๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูง</p>	<p>๑. จัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่</p> <p>๒. จัดความยากจน บรรเทาความไม่คงทนทางอาหารและโภชนาการที่ด้อย และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p>๓. การมีสุขภาพในการดำรงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ</p> <p>๔. ทำให้มั่นใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างทั่วถึงและทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน</p> <p>๕. บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กผู้หญิงทุกคน</p> <p>๖. เร่งนำและกระจายความรู้ทางวิชาการอย่างยั่งยืน และสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน</p> <p>๗. ทำให้มั่นใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื้อเพลิงสะอาด ปลอดภัย ตามกำลังซื้อของตน</p> <p>๘. ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานทำและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน</p> <p>๙. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม</p> <p>๑๐. ลดความเหลื่อมล้ำภายในและระหว่างประเทศ</p> <p>๑๑. ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน</p> <p>๑๒. ทำให้มั่นใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน</p> <p>๑๓. ดำเนินการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น</p> <p>๑๔. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสำหรับพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน</p> <p>๑๕. พิทักษ์ ปูระ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบกบก จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ</p> <p>๑๖. ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปึกแผ่น ไม่แบ่งแยก เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่ของส่วนรวม มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ</p> <p>๑๗. เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</p>	<p>๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ</p> <p>๓. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ</p> <p>๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p> <p>๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน</p> <p>๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน</p> <p>๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม</p> <p>๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน</p> <p>๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ</p>	<p>๑. พัฒนาการเกษตร</p> <p>๒. โชนิ่งภาคการเกษตร</p> <p>๓. การพัฒนาการท่องเที่ยว</p> <p>๔. การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย</p> <p>๕. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> <p>๖. การบริหารจัดการน้ำ</p> <p>๗. ความมั่นคง</p> <p>๘. เขตเศรษฐกิจพิเศษ</p> <p>๙. โครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>๑๐. การปรองดองสมานฉันท์</p>

ยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน				
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคมน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การจัดการ อนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน
ตัวชี้วัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน				
<p>๑) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว</p> <p>๒) จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา</p> <p>๓) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน</p>	<p>๑) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน</p> <p>๒) ร้อยละรายได้ของผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น</p>	<p>๑) ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.ลดลง</p> <p>๒) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ</p> <p>๓) ร้อยละผลคะแนนของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ</p> <p>๔) อัตราการเรียนต่อของนักเรียนในแต่ละระดับเพิ่มขึ้น</p> <p>๕) ร้อยละที่ลดลงของคนอายุ ๑๕-๖๐ ปีดื่ม อาน้ำเขียนภาษาไทยไม่ได้และคิดเลขอย่างง่ายไม่ได้</p> <p>๖) อัตราการตายของทารก ต่อการเกิดมีชีวิต</p> <p>๗) จำนวนผู้ต้อโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้รับการเพิ่มขึ้น</p> <p>๘) จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และอนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์</p> <p>๙) จำนวนที่เพิ่มขึ้นของชุมชน/หมู่บ้าน สถานศึกษา ที่ได้รับการขยายผลการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและโครงการหลวง</p> <p>๑๐) ร้อยละการใช้พลังงานเพื่อผลิตพลังงานและ/หรือร้อยละการใช้พลังงานลดลง</p>	<p>๑) จำนวนพื้นที่ป่าไม่ถูกบุกรุกทำลายเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๒) ร้อยละของจำนวนวันคุณภาพอากาศที่เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดลดลง</p> <p>๓) จำนวนการเกิดจุดพิกัดความร้อน (Hotspot) ในจังหวัด</p> <p>๔) ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะ</p> <p>๕) ร้อยละความสำเร็จของการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรลุ่มน้ำ</p>	<p>๑) จำนวนกิจกรรมการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์</p> <p>๒) ร้อยละที่ลดลงของระดับหมู่บ้านเฝ้าระวังมากและปานกลาง</p> <p>๓) ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินเทียบเท่ากับเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี</p> <p>๔) จำนวนผู้หลบหนีเข้าเมือง และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายลดลง</p> <p>๕) ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเครือข่ายเตือนภัย</p> <p>๖) จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา</p>

ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/
แนวทาง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑			
ส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย			
เป้าประสงค์	พัฒนากองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิต สุขภาพ และส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย เพื่อเพิ่มรายได้	เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว	ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOPT และวิสาหกิจชุมชน
ตัวชี้วัด	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOPT และวิสาหกิจชุมชน
กลยุทธ์	<ol style="list-style-type: none"> ส่งเสริมให้เป็น "เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสุขภาพ" ฟื้นฟู อนุรักษ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจการการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานปลอดภัย และส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดปี พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย วนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งในและต่างประเทศ 	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	<ol style="list-style-type: none"> ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOPT และวิสาหกิจชุมชน นวัตกรรมใหม่ ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โครงการ	<ol style="list-style-type: none"> โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการเกษตรท่องเที่ยวระดับชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมชาติพันธุ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในโครงการตามพระราชดำริของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	<ol style="list-style-type: none"> โครงการส่งเสริมยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOPT และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOPT ในหมู่บ้าน OTOPT เพื่อการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

ส่งเสริมและพัฒนากิจการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

เป้าประสงค์	การค้าการลงทุน มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้
ตัวชี้วัด	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน	ร้อยละรายได้ของผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์	<ol style="list-style-type: none"> พัฒนาระบบ Logistic เพื่อรองรับการเปิดด่านสู่ประเทศ เมียนมา, กลุ่ม ASEAN และกลุ่ม BIMSTEC พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน และยกระดับให้เป็นด่านถาวร จัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าชายแดน ยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และเปิดประตูสู่ตะวันตก 	<ol style="list-style-type: none"> ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และมาตรฐาน เพื่อสามารถแข่งขันได้ พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้
โครงการ	<ol style="list-style-type: none"> โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน โครงการยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว 	โครงการส่งเสริม ยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ได้มาตรฐานและพัฒนาผู้ประกอบการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาค้น สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.ลดลง	เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	ประชาชนได้รับการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึง	การสืบทอดศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการเมืองเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)	ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละที่ลดลงของจำนวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ	๑. ร้อยละและคะแนนของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ ๒. อัตราการเรียนต่อของนักเรียนในระดับชั้น ๓. อัตราการมีงานทำของนักศึกษา และเยาวชนที่จบการศึกษาแล้ว ๔. ร้อยละที่ลดลงของอายุ ๑๕-๒๐ ปีที่ไม่อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้และคิดเลขอย่างง่ายไม่ได้	๑. อัตราการตายของทารก ต่อการเกิดมีชีพ ๒. จำนวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้รับการเพิ่มขึ้น	จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมและอนุรักษ์ทางด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์	จำนวนที่เพิ่มขึ้นของชุมชน/หมู่บ้าน สถานศึกษา ที่ได้รับการขยายผลการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและโครงการหลวง	ร้อยละการใช้พลังงานเพื่อผลิตลดลงและ/หรือร้อยละการใช้พลังงานลดลง
กลยุทธ์	๑. ส่งเสริมครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยกลไกพันธมิตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และพัฒนาฝีมือแรงงานให้เต็มมาตรฐาน	๑. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งในระบบและนอกระบบ โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ๒. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ๓. พัฒนาศูนย์กลางการศึกษา สภาพแวดล้อม ศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีวศึกษา ๔. เพิ่มโอกาสและพัฒนากิจการในทำงาน เพื่อการมีงานทำให้กับนักศึกษา และเยาวชน	๑. พัฒนาศูนย์กลางด้านสาธารณสุข และระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ ๒. พัฒนาระบบสวัสดิการ การบริการภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ๓. ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้รับการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึง ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มชาติพันธุ์	ขยายผลการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการตามพระราชดำริ โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสู่พื้นที่เป้าหมาย	พัฒนาส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ	๑. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสิทธิการเกษตรปลอดภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๓. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน	๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒. โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ๓. โครงการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการทำงานให้แก่แก่นักเรียนนักศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๔. โครงการพัฒนาศูนย์กลางทางการศึกษา สริมสร้างสภาพแวดล้อม และช่วยอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑. โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพมาตรฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒. โครงการส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ใช้แรงงาน ให้ได้รับการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึง	โครงการแม่ฮ่องสอนเมืองชุมชนคุณธรรม	โครงการขยายผลพระราชดำริ และโครงการหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
การจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์	เพิ่มความพร้อมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนพื้นที่ป่าไม่ถูกบุกรุกทำลายเพิ่มมากขึ้น ๒. ร้อยละของจำนวนวันคุณภาพอากาศที่เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดลดลง ๓. จำนวนการเกิดจุดพิกัดความร้อน (Hotspot) ในจังหวัด ๔. จำนวนการเกิดจุดพิกัดความร้อน (Hotspot) ในจังหวัด ๕. ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะ ๕. ร้อยละความสำเร็จของการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรลุ่มน้ำ
กลยุทธ์	๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปลูกป่าสร้างรายได้ พัฒนา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ๓. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและขยะอันตราย ๔. การจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ ๕. ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเชิงวนเกษตรและให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้
โครงการ	๑. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และมลภาวะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๔. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเชิงวนเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

เป้าประสงค์	ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม	หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัย ยาเสพติด	สร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ผลกระทบจากสาธารณภัยลดลง	หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหมู่บ้านยามชายแดนสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตัวชี้วัด	จำนวนกิจกรรมการดำเนินงานเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์	ร้อยละที่ลดลงของระดับหมู่บ้านเฝ้าระวังมากและปานกลาง	๑. ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี ๒. จำนวนผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายลดลง	ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเครือข่ายเตือนภัย	จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
กลยุทธ์	สร้างความปรองดองสมานฉันท์และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหมู่บ้านยามชายแดน
โครงการ	โครงการปกป้องสถาบันและการปรองดองสมานฉันท์	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหมู่บ้านยามชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน